

บทความ

เรื่อง ครอบคลุม ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๒

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ครั้งนี้ผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อจากครั้งที่แล้ว ที่ได้นำเสนอไปแล้ว ๒ เรื่องคือ ธงแดง ICAO กับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย และ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย สำหรับในครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไร มีความก้าวหน้าในการทำงานมากแค่ไหน เรามาติดตามพร้อมกันเลยนะ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การแถลงผลความก้าวหน้าในการทำงานครบรอบ ๓ ปีของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องที่สาม มีชื่อเรื่องว่า “บ้านเมืองสงบสุขเป็นระเบียบ ประเทศชาติพัฒนา” โดยนับตั้งแต่วันแรกที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศเรื่องแรกที่ได้ดำเนินการคือ การยุติสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างสภาพสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและหลังจากประเทศชาติเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ดำเนินการจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาสังคมที่สะสมมาอย่างยาวนานในหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยการจัดตั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ฝ่ายประกอบด้วย พลเรือน ทหาร และตำรวจ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ฝ่ายได้ดำเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วน ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างวิถีชาวบ้านกับการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยการตัดวงจรการผูกขาดโควตาการขายของบุคคลบางกลุ่มและกำหนดมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้ราคาขายปลีกเป็นไปตามที่กำหนด การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้มีแรงงานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและสามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมแรงงาน การจัดระเบียบสถานประกอบการและสถานบันเทิง โดยห้ามมิให้เปิดเกินเวลาที่กำหนด การห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่เยาวชนและในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทวงคืนผืนป่าที่ถูกนายทุนบุกรุกและครอบครอง โดยได้สำรวจและยึดคืนพื้นที่ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำและป่าสงวน การแก้ปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะหรือปัญหาเด็กแว้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจับกุมร้านขายอะไหล่และตกแต่งรถจักรยานยนต์ในทุกพื้นที่

ทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ปกครองเพิ่มความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกระทำความผิดของบุตรหลาน การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน กรณีรถตู้โดยสาร ได้กำหนดให้ทุกเส้นทางต้องออกจากสถานีขนส่ง บขส. ของทุกจังหวัดเท่านั้น รวมทั้งกำหนดมาตรการตรวจสอบรถตู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามประเภท การติดตั้งระบบ GPS การตรวจสอบสภาพรถและคนขับให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างปลอดภัย กรณี

- ๒ -

แต่ทั้งนี้ให้ถูกต้องด้วยการตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนสหกรณ์รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้างได้ ควบคุมและจัดระเบียบวิน การจัดทำบัญชีและฐานข้อมูลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและการกำหนดมาตรฐานค่าบริการที่ชัดเจน ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยและเป็นธรรมเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะยังได้ครอบคลุมไปถึงรถรับส่งนักเรียนอีกด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ฝ่ายยังได้ดำเนินการ การจัดระเบียบทางเท้าและหาบเร่แผงลอย ทำให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย สำหรับบางสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ได้มีการกำหนดเวลาและพื้นที่ขายสินค้าเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการมาเที่ยวชม การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในลักษณะประชารัฐเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผู้มาใช้บริการ ในพื้นที่สำคัญได้แก่ แหลมบาลีฮายชายหาดพัฒนาใต้ ชายหาดชะอำ หัวหิน ชายหาดกุ๊กกี๋ เกาะสมุย พื้นที่ริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนม วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิหารมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากการดำเนินการได้สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานการให้บริการและการเคารพกฎหมาย ตลอดจนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังรวมถึง การแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ในพื้นที่ภูทับเบิกและพื้นที่เขาคว้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านพัก รีสอร์ทผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้สนับสนุน งานจัดระเบียบสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเมือง ด้วยการสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยจากการสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตลอดจนได้จัดระเบียบและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วยโครงการบ้านมั่นคง บ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านประชารัฐเป็นต้น(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสังคมคือ การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสามารถกวาดล้างอาชญากรรม เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ยาเสพติด อุปกรณ์การพนัน และยึดอายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้ตระหนักและยึดหลัก **คุ้มครอง สิทธิ**

เสรีภาพของประชาชนผู้ดำรงชีวิตอย่างสุจริต **เคารพ** ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน **เยี่ยวยา** ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐ โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเน้นการสร้างสามัคคีปรองดองของกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การแถลงผลการดำเนินงาน**เรื่องที่มีชื่อเรื่องว่า “เศรษฐกิจ ปัญหาที่ใช้ปัญญาแก้ไขได้”** สืบเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากทั้งสถานการณ์ภาพรวมของโลก และสถานการณ์ภายในประเทศของเราเองในห้วงที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง **ช่วงแรก**คือช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ดำเนินการวางแผน กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และได้มีการแต่งตั้ง พลอากาศเอกประจักษ์ - ๓ - แห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมีส่วนราชการในความรับผิดชอบสนับสนุนการทำงานรวม ๗ หน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนไว้ว่า ดำเนินการส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เร่งแก้ไขระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ระบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เร่งดำเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ผูกขาดและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็นธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น ใช้แนวทางเช่นเดียวกับระบบสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคประชาชนไปพร้อมๆกันทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากความตั้งใจในการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจเริ่มได้รับการคลี่คลายเป็นลำดับ จากการทำงานที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าวของชาวนาทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนั้นเป็นอย่างมาก ให้สามารถได้รับเงินจากโครงการเป็นจำนวนกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลาเพียง ๒๖ วัน นับตั้งแต่แต่งตั้งฝ่ายเศรษฐกิจขึ้นมา และได้มีการประชุมวางแผน จัดทำแผนงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน มีการรับฟังปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางสู่การปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมต่อไป (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าไปอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำทางการค้าของต่างประเทศ เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้น การชี้แนะโอกาสในการลงทุนที่สามารถกระทำ

ได้ให้กับบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนภายใต้กฎระเบียบที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้มีการขับเคลื่อนโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยรักษาความเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงาน ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทุ่มเทแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มกำลัง การทำงานทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ผู้จัดอยากขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในโอกาสหน้าผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่สอง นั่นคือช่วงที่มีการแต่งตั้งรัฐบาลที่มีความก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพียงใด และผลการดำเนินงานด้านอื่นๆของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้แถลงให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบ เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สวัสดี(ครับ/ค่ะ)
